

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VXNV

Ninh Thuận, ngày tháng 9 năm 2024

V/v tăng cường triển khai các
biện pháp phòng, chống
đuối nước trong mùa mưa, lũ

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Sơn, ngày 17/9/2024 trên địa bàn huyện xảy ra 02 vụ tai nạn do bị nước lũ cuốn làm chết 3 người, đặc biệt có 02 trường hợp là trẻ em hiện là học sinh Tiểu học, gây lo lắng trong Nhân dân.

Theo thông tin của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, từ nay đến cuối năm 2024 sẽ còn xuất hiện nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Ninh Thuận, các địa phương trên địa bàn tỉnh có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, đặc biệt là khu vực vùng núi nguy cơ bị lũ quét là rất cao.

Trước tình hình trên, để bảo đảm môi trường sống an toàn cho nhân dân trong tỉnh nói chung, đặc biệt là trẻ em chưa được trang bị kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 69-CT/TU ngày 16/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 4197/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 2688/KH-UBND ngày 04/7/2023 về việc triển khai ứng phó, phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ và tăng cường các giải pháp về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 2197/UBND-VXNV ngày 20/5/2024 về việc bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em và học sinh trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2905/UBND-VXNV ngày 28/6/2024 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em để nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, quản lý, giám sát và trông giữ con em đảm bảo được an toàn, nhất là vào mùa mưa, bão.

Theo dõi, nắm tình hình, thống kê các vụ việc trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích để báo cáo, đề xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh về biện pháp, xử lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên

địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với các gia đình có trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát các công trình chứa nước, sông, ao, hồ, các khu vực nước sâu nguy hiểm, các công trình thủy lợi thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em để gia cố, cải tạo, lấp đặt rào chắn và các biển cảnh báo nguy hiểm; chủ động phòng ngừa đuối nước cho trẻ em.

Triển khai, áp dụng các biện pháp an toàn tại các hồ đập, sông suối, hồ thủy lợi phục vụ tưới tiêu... đảm bảo an toàn cho người dân (đặc biệt là trẻ em) để phòng ngừa tai nạn đuối nước có thể xảy ra; tổ chức lồng ghép công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong phòng, chống thiên tai, bão lũ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo việc tổ chức rà soát, kiểm tra các mỏ đất, mỏ cát, khoáng sản... khai thác xong nhưng không hoàn trả lại mặt bằng dẫn đến việc tạo thành các ao, hồ, hõ sâu nguy hiểm khi mùa mưa đến, gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em để có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân (đặc biệt là trẻ em).

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh kỹ năng nhận biết biển cảnh báo, nguy cơ và biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, nhất là vào những ngày mưa, lũ; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, các bậc phụ huynh học sinh trong việc phòng, chống đuối nước cho học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giáo dục học sinh nhằm bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước.

Tăng cường giáo dục thể chất, đảm bảo 100% trường học triển khai các hoạt động ngoại khóa về kỹ năng sống, hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối nước tại trường học; 100% trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết không tự ý đi bơi, đi tắm ở sông, suối, ao, hồ, đập khi không có người lớn đi cùng.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, cảnh báo về tình hình đuối nước trẻ em; tuyên truyền cho người dân thường xuyên quan tâm, giám sát con em mình, đặc biệt trong mùa mưa, bão; cảnh báo những khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em. Tổ chức tuyên truyền hàng ngày, hàng giờ trên tất cả các phương tiện, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh ở cấp cơ sở, các trang mạng xã hội (facebook, zalo và các trang mạng xã hội khác) để đồng đảo người dân (đặc biệt là trẻ em) được biết và phòng tránh tai nạn đuối nước xảy ra.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Công an cấp cơ sở phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho trẻ em những kỹ năng về phòng, chống đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, phối hợp với lực lượng Dân phòng, Đoàn Thanh niên

trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát đối với các khu vực, địa bàn dễ xảy ra đuối nước; Đảm bảo công tác thường trực, chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện và các phương án, tình huống liên quan đến đuối nước để triển khai kịp thời các hoạt động cứu nạn, cứu hộ khi có vụ việc đuối nước xảy ra;

Kịp thời điều tra, làm rõ các vụ việc trẻ em bị đuối nước để xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan khi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em theo quy định của pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Phối hợp với sở, ngành có liên quan tăng cường quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập chứa nước, đập thủy điện; công tác vận hành các hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du phù hợp với diễn biến của mưa, lũ.

Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang mạng xã hội để nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giám sát con em đảm bảo được an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh tại xã, phường, thị trấn về trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các tổ chức và gia đình trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em; thường xuyên phát những thông điệp cảnh báo về các địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra đuối nước đối với trẻ em để nhiều người dân, trẻ em được tiếp cận thông tin.

Tổ chức các cuộc kiểm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân các vụ tai nạn đuối nước trẻ em có tính chất nghiêm trọng; báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), đồng thời đề xuất hình thức xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ LĐTB&XH (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NVT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Long Biên